



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ


ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบประวัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่
ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร
สอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตั้งแต่นั้น

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะดังนี้

- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ทาง Online
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	เวลารายงานตัว	เวลาประเมินสมรรถนะ	การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	ชป ๐๐๐๐๘	๐๘.๓๐ น.	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	- รายงานตัวผ่าน Application Line  url ห้อง Line : http://line.me/ti/g/vjfOoNLDaL - เริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - ใช้ชื่อ Profile เป็นเลขประจำตัว สอบ - ชื่อจริงภาษาไทย (ตามประกาศรายชื่อฯ เอกสาร แนบ ๑) เช่น ชป๐๐๐๐๑-คุมประพฤติ
	ชป ๐๐๐๓๒			
	ชป ๐๐๐๓๔			
	ชป ๐๐๐๘๐			
	ชป ๐๐๑๐๗			
	ชป ๐๐๑๒๐			
	ชป ๐๐๑๒๓			
	ชป ๐๐๑๓๘			
	ชป ๐๐๑๔๑			
	ชป ๐๐๑๕๒			

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	เวลารายงานตัว	เวลาประเมินสมรรถนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติฯ	ชป ๐๐๐๐๑ - ชป ๐๐๐๔๓	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
	ชป ๐๐๐๔๔ - ชป ๐๐๐๘๙	๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
	ชป ๐๐๐๙๐ - ชป ๐๐๑๓๖	๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
	ชป ๐๐๑๓๗ - ชป ๐๐๑๘๐	๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ค. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งเพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เฉพาะกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเอกสารที่ต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่มีดังนี้

(๑) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีการ upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร

(๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครแทนได้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ในสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย

ง. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ทาง Online)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line Group) ตามวันและเวลาที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒)

จ. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งเพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เฉพาะกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line Group) ส่งเอกสารหลักฐานตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มายังสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีสแกนเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ pdf จำนวน ๑ ชุด จัดส่งผ่านทาง email : Chonburi.dop@probation.mail.go.th พร้อมกับส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๓๓๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐) ซึ่งเอกสารที่ต้องสแกนมีดังนี้

(๖) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีการ upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร

(๗) สำเนาหลักฐานการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีรับสมัครแทนได้

(๘) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๙) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ให้ระบุที่อยู่ตามภูมิสำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

(๑๐) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ในสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย

ฉ. หลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องแสดงเพื่อรายงานตัวต่อกรรมการสัมภาษณ์ในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Line) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล หรือลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

- ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน (การสอบสัมภาษณ์ Online) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line Group) ให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ โดยการสแกน QR code ที่แจ้งไว้ในตารางกำหนด วัน เวลา และวิธีการสอบ (เอกสารแนบ ๒) ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีความเหมาะสม อยู่เพียงลำพัง ไม่มีบุคคลรบกวน และมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อสามารถเห็นหน้าและได้ยินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

๓) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔) เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๕) ให้เข้าสู่ระบบ Application Line เพื่อรายงานตัว และเข้าสู่ระบบการสอบ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line Group) ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานตัวผ่าน Application Line เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	รายงานตัวผ่าน Application Line ตาม QR code ที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ โดยใช้ชื่อ Profile เป็นเลขประจำตัวสอบ - ชื่อจริงภาษาไทย (ตามประกาศรายชื่อฯ เอกสารแนบ ๑) เช่น ขบ๐๐๐๐๑-คุมประพฤติ
ขั้นตอนที่ ๒ การรอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์	เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบรอให้ Admin ส่ง Link เชิญเข้าห้องรอสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าห้องสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ	ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ครั้งละ ๑ คน ให้ผู้เข้าสอบรอให้ Admin ส่ง Link เชิญเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จ Admin จะลบผู้สอบสัมภาษณ์ออกจากห้องสอบทันที เพื่อให้ Admin เชิญผู้สอบสัมภาษณ์ลำดับถัดไปเข้าสอบ

๖) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบเหตุขัดข้องในการใช้งาน Line Group จนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ และไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบดังกล่าวทราบภายในวันและเวลาที่ผู้เข้าสอบรายนั้นๆ เข้าสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

๗) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๘) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ทั้งหมดหรือบางส่วนในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกับคณะกรรมการสัมภาษณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ผู้เข้าสอบเมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ต้องออกจากห้องสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้อื่นระหว่างการสอบสัมภาษณ์

๔) ภายหลังจากปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจได้

- ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน (การสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันการรวมตัวใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ค. ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบในวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ <http://www.probatation.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



(นางชลาลย์ ฤทธิรัตน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แบบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ห้องสอบที่ ๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	ชบ ๐๐๐๐๑	นายศุภชัย วัฒนาภักขัย	๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	
๒	ชบ ๐๐๐๐๒	นางสาวปัญญาพร รัชิตดำรงค์			
๓	ชบ ๐๐๐๐๓	นางสาวจารุพร พิมพ์โปร่ง			
๔	ชบ ๐๐๐๐๔	นางสาวพิมพ์สุจี วรรณชาติ			
๕	ชบ ๐๐๐๐๕	นายภูริพันธ์ บุญน่วม			
๖	ชบ ๐๐๐๐๖	นางสาวศิวภรณ์ บุญเจริญวานิช			
๗	ชบ ๐๐๐๐๗	นางสาวสิรินยา คอนรัมย์			
๘	ชบ ๐๐๐๐๘	นายพิทักษ์ เจริญสินวารี			
๙	ชบ ๐๐๐๔๔	นางสาวณัฐกมล ศาลาคำ	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	
๑๐	ชบ ๐๐๐๔๕	นางสาวเดือนเพ็ญ สีสังข์			
๑๑	ชบ ๐๐๐๔๖	นางสาวดชนีย์ นาไชย			
๑๒	ชบ ๐๐๐๔๗	นางสาวฐิติรัตน์ สิริเลิศศักดิ์ดา			
๑๓	ชบ ๐๐๐๔๘	นางสาวมนัสวี บานไม่รู้โรย			
๑๔	ชบ ๐๐๐๔๙	นางสาวสุภาภรณ์ สุภาลี			
๑๕	ชบ ๐๐๐๕๐	นายณัฐธัญ อรัญศิริ			
๑๖	ชบ ๐๐๐๕๑	นางสาวปาจรียา อภัยวงศ์			
๑๗	ชบ ๐๐๐๕๒	นายพิทยา ราชรองเมือง			
๑๘	ชบ ๐๐๐๙๐	นางสาวอรอุมา สุดศรี	๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	
๑๙	ชบ ๐๐๐๙๑	ว่าที่ร.ต.หญิงวนิดา ไพโก้ย			
๒๐	ชบ ๐๐๐๙๒	นางสาวชนัญญา รักไทย			
๒๑	ชบ ๐๐๐๙๓	นายไพโรจน์ บุญเทพ			
๒๒	ชบ ๐๐๐๙๔	นางสาวพนิชา สนิทกุล			
๒๓	ชบ ๐๐๐๙๕	นายชนะพล โทนแจ้			
๒๔	ชบ ๐๐๐๙๖	นางสาวพงศ์พัชรา ตีระ			
๒๕	ชบ ๐๐๐๙๗	นางสาวสกุลรัตน์ ปิติขจรกุล			

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๒๖	خب ๐๐๑๓๗	นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์สงเคราะห์	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.	
๒๗	خب ๐๐๑๓๘	นางสาวอัจฉรา พรหมบุตร			
๒๘	خب ๐๐๑๔๐	นางสาวอุษณีย์ สุขชี			
๒๙	خب ๐๐๑๔๒	นางสาวธัญญา พูลพิพัฒน์			
๓๐	خب ๐๐๑๔๓	นางสาวพัชรา บุญเทียม			
๓๑	خب ๐๐๑๔๔	นางสาวอลิสสา ธรรมรัตนานันท์			
๓๒	خب ๐๐๑๔๕	นางสาวธนพร นิ่มสวน			
๓๓	خب ๐๐๑๖๔	ว่าที่ ร.ต. สมบัติ เขียวแสง			

ห้องสอบที่ ๒

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	خب ๐๐๐๑๐	นางสาวปาไลดา आयुئين	๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	
๒	خب ๐๐๐๑๑	นางสาวสวรินทร์ เทียงธรรม			
๓	خب ๐๐๐๑๒	นางสาวบุญรัตน์ รุ่งแก้ว			
๔	خب ๐๐๐๑๓	นางสาวกัลยรัตน์ เข็มทอง			
๕	خب ๐๐๐๑๔	นางสาวศิริขวัญ ศรีลาห้อย			
๖	خب ๐๐๐๑๕	นางสาวสุมาลี วาระทรัพย์			
๗	خب ๐๐๐๑๖	นางสาวอาภาพร แซ่เตียว			
๘	خب ๐๐๐๑๗	นางสาวศิริอุมา สุขช่วย			
๙	خب ๐๐๐๕๓	นางสาวธนารีย์ ธงชัย	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	
๑๐	خب ๐๐๐๕๔	นางสาวธมลพรรณ พุทธา			
๑๑	خب ๐๐๐๕๕	นางสาวศศิวิมล มากธรรม			
๑๒	خب ๐๐๐๕๖	นางสาวภัสสร เฟื่องสา			
๑๓	خب ๐๐๐๕๗	นางสาวสุทธิดา รักบุญ			
๑๔	خب ๐๐๐๕๘	นางสาวศิริินภา ทราบสุข			
๑๕	خب ๐๐๐๕๙	นางสาวธนัชชา มัจฉาวงษ์			
๑๖	خب ๐๐๐๖๐	นางสาวอังคณา อุ้นวัน			
๑๗	خب ๐๐๐๖๑	นายศักดิ์ภัทร นามวงศา			
๑๘	خب ๐๐๐๙๘	นายมนต์มนัส จันทร์เจริญ	๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	
๑๙	خب ๐๐๐๙๙	นางสาววชรพร จันทร์ฉลอง			
๒๐	خب ๐๐๑๐๐	นางสาวศุภรัตติยา สมนึก			
๒๑	خب ๐๐๑๐๑	นายอนาวิล วิทย์นลากรณ์			
๒๒	خب ๐๐๑๐๒	นายธนพนธ์ หิรัญนวกุล			
๒๓	خب ๐๐๑๐๕	นางสาวนิโลบล เวศรานุรักษ์			
๒๔	خب ๐๐๑๐๘	นางสาวพิมพ์นิภา พูลสวัสดิ์			

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๒๕	ชป ๐๐๑๐๙	นายราชินทร์เศครุฑะ สร้อยทอง			
๒๖	ชป ๐๐๑๑๖	นางสาวสรिता เอี่ยมศิรินพกุล	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.	
๒๗	ชป ๐๐๑๑๗	นางสาวจันทร์เพ็ญ ปิ่นเพ็ชร			
๒๘	ชป ๐๐๑๑๘	นางสาวกาญจนพร แสงงาม			
๒๙	ชป ๐๐๑๑๙	นางสาวนพพร วีระอาชากุล			
๓๐	ชป ๐๐๑๕๐	นายอิทธิชัย ฉันทวิเศษกุล			
๓๑	ชป ๐๐๑๕๑	นายอภิรักษ์ บุปผาชื่น			
๓๒	ชป ๐๐๑๕๓	นายสมพล อินสอน			
๓๓	ชป ๐๐๑๕๔	นายสิทธิโชค ไชยช่วย			

ห้องสอบที่ ๓

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	ชป ๐๐๐๑๘	นายมานพ เสกเหมาะ	๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	
๒	ชป ๐๐๐๑๙	นางสาวกานต์สินี ผดุงเส็ง			
๓	ชป ๐๐๐๒๐	นางสาวชนาภา อนันตชาติ			
๔	ชป ๐๐๐๒๑	นายชญาญะ วรบุตร			
๕	ชป ๐๐๐๒๒	นายมาพิศ สัมฤทธิ์			
๖	ชป ๐๐๐๒๓	นางสาวอานิตยา วัฒนกุล			
๗	ชป ๐๐๐๒๔	นางสาวกุลปรียา สุพระจันทร์			
๘	ชป ๐๐๐๒๕	นางสาวศิษุภาปณี ชัยสาร			
๙	ชป ๐๐๐๖๒	นางสาวณัชชา ปิ่นทอง	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	
๑๐	ชป ๐๐๐๖๓	นางสาวศศินิภา ทวีสกุลรัตน์			
๑๑	ชป ๐๐๐๖๔	นายศุภกร พรหมประเสริฐ			
๑๒	ชป ๐๐๐๖๕	นางสาวนภาพร ปิ่นคำ			
๑๓	ชป ๐๐๐๖๖	นางสาวชลธิชา ชากักดี			
๑๔	ชป ๐๐๐๖๗	นายอภิสิทธิ์ จิตติชัย			
๑๕	ชป ๐๐๐๖๘	นางสาวณัฐวดี กาญจะโน			
๑๖	ชป ๐๐๐๖๙	นางสาวสุพรรณษา วิเชียรพงษ์			
๑๗	ชป ๐๐๐๗๐	นายสรารุช ขาวขำ			
๑๘	ชป ๐๐๑๑๐	นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย	๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	
๑๙	ชป ๐๐๑๑๑	นางสาวรัตนากร บุญลือ			
๒๐	ชป ๐๐๑๑๒	นายสีชมกรณ์ รอบรู้			
๒๑	ชป ๐๐๑๑๓	นางสาวกัณฑ์ฤทัย พิพัฒน์ผล			
๒๒	ชป ๐๐๑๑๔	นางสาวอรจิรา งามขำ			
๒๓	ชป ๐๐๑๑๖	นางสาววรพรรณ นาคประสาท			

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๒๔	ชป ๐๐๑๑๗	นายมหาดไทย ตะเคียนทอง			
๒๕	ชป ๐๐๑๑๘	นางสาวลักขิกา สิริพิงค์			
๒๖	ชป ๐๐๑๕๕	นางสาวณิชากร ตลนนิมิตสกุล	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.	
๒๗	ชป ๐๐๑๕๖	นางสาวพัชรภรณ์ สุขเกษม			
๒๘	ชป ๐๐๑๕๗	นางสาวณัชฎ์ศจี ใจฉ่ำ			
๒๙	ชป ๐๐๑๕๘	นายจิระพงษ์ บุญอำนาจ			
๓๐	ชป ๐๐๑๕๙	นางสาวเจนจิรา พวงภู่			
๓๑	ชป ๐๐๑๖๐	นายสุรสีห์ อาทะวงศ์			
๓๒	ชป ๐๐๑๖๑	นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด			
๓๓	ชป ๐๐๑๖๒	นายเสกฐ์วุฒิ อุปะละนาระ			

ห้องสอบที่ ๔

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	ชป ๐๐๐๒๖	นายชนนันท วิรัชกุล	๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	
๒	ชป ๐๐๐๒๗	นายรุทธะ เสวตวิกรมร์			
๓	ชป ๐๐๐๒๘	นางสาวรุ่งฟ้า กรุดเงิน			
๔	ชป ๐๐๐๒๙	นายตฤพล อ่อนสอาด			
๕	ชป ๐๐๐๓๐	นายชวณัฐ ปัญญาสิม			
๖	ชป ๐๐๐๓๑	นางสาวนพมาศ บุญสนอง			
๗	ชป ๐๐๐๓๓	นางสาวปทิตตา พัดสี			
๘	ชป ๐๐๐๓๕	นายสทกร ไชยเจริญ			
๙	ชป ๐๐๐๗๑	นางสาวธนภรณ์ ไกรรักษ์	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	
๑๐	ชป ๐๐๐๗๒	นางสาวศศิกา ปัตตังเว			
๑๑	ชป ๐๐๐๗๓	นายนัทธพงศ์ วงพิพันธ์			
๑๒	ชป ๐๐๐๗๔	นายพยากร ปาริมา			
๑๓	ชป ๐๐๐๗๕	นางสาวนภาภัทร นิลเทศ			
๑๔	ชป ๐๐๐๗๖	นายสุขุม วงศ์ล้อมนิล			
๑๕	ชป ๐๐๐๗๗	นางสาวรัฐกานต์ กุลวิทย์จิระโชติ			
๑๖	ชป ๐๐๐๗๘	นายเกรียงไกร ดอกบัว			
๑๗	ชป ๐๐๐๗๙	นายวิษพงศ์ จิรพงศ์ภิญโญ			
๑๘	ชป ๐๐๑๑๙	นางสาวจิรานันท์ อินทรศิริ	๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	
๑๙	ชป ๐๐๑๒๑	นางสาวปนัดดา สิ้นธนาคิน			
๒๐	ชป ๐๐๑๒๒	นางสาวสิริอนงค์ อภิชัยวรรณันท์			
๒๑	ชป ๐๐๑๒๔	นายบุรินทร์ ปังตระกุล			
๒๒	ชป ๐๐๑๒๕	นางสาวฉัตรกมล จันเทศ			


ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๒๓	ชป ๐๐๑๒๖	นางสาวพรประภา วัฒนโก			
๒๔	ชป ๐๐๑๒๗	นางสาวศิวพร แสงเจริญ			
๒๕	ชป ๐๐๑๒๘	นางสาวกัศพิษา อยู่สบาย			
๒๖	ชป ๐๐๑๖๓	นายกิตติพงษ์ เกตุภูเขียว	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.	
๒๗	ชป ๐๐๑๖๕	นางสาวอภิสรดา โยธา			
๒๘	ชป ๐๐๑๖๖	นางสาวลภัสสรดา เตชะอำไพ			
๒๙	ชป ๐๐๑๖๗	นางสาวจิรนนท์ อินทลักษณ์			
๓๐	ชป ๐๐๑๖๘	นางสาวสาวิตรี เล็กคำ			
๓๑	ชป ๐๐๑๖๙	นายศรารุช จันทะกุล			
๓๒	ชป ๐๐๑๗๐	นางสาวพัชรภรณ์ เพ็ชรหนู			
๓๓	ชป ๐๐๑๗๑	นายสุชน ปัญโญปิตกร			

ห้องสอบที่ ๕

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	ชป ๐๐๐๓๖	นายภาสกรนัช ธรรมธাত্রี	๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	
๒	ชป ๐๐๐๓๗	นายญาณภัทร หิรัญสาย			
๓	ชป ๐๐๐๓๘	นายกิตติ ดิษฐขำ			
๔	ชป ๐๐๐๓๙	นางสาวอรสา สุวรรณโชติ			
๕	ชป ๐๐๐๔๐	นางสาวภิญญาพัชญ์ ทองแจ่ม			
๖	ชป ๐๐๐๔๑	นายวีระนัฐ ภัคดียุทธ			
๗	ชป ๐๐๐๔๒	นางสาวพรนิภา สีหานาม			
๘	ชป ๐๐๐๔๓	นางสาวธิตาภรณ์ สีสวานิชกุล			
๙	ชป ๐๐๐๘๑	นางสาวสุชัญญา ลาภานูน	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	
๑๐	ชป ๐๐๐๘๒	นายอรรถพล ทองโพธิ์ศรี			
๑๑	ชป ๐๐๐๘๓	นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะวงษ์			
๑๒	ชป ๐๐๐๘๔	นางสาวนภารัตน์ พระภิชัย			
๑๓	ชป ๐๐๐๘๕	นางสาวรัฐชาติ ตรีโลเทศกุล			
๑๔	ชป ๐๐๐๘๖	นางสาวลักษมณ พุเกษม			
๑๕	ชป ๐๐๐๘๗	นายชยณัฐ พรหมสาธร			
๑๖	ชป ๐๐๐๘๘	นางสาวณัฐนิชา ชำนอก			
๑๗	ชป ๐๐๐๘๙	นางสาวแพรวพรรณ ด่อนแผ้ว			
๑๘	ชป ๐๐๑๒๙	นางสาวพนิตสุภา คนหาญ	๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.	
๑๙	ชป ๐๐๑๓๐	นางสาวรสสุคนธ์ งามเกษม			
๒๐	ชป ๐๐๑๓๑	นางสาวประกายใจ มาลัยขวัญ			
๒๑	ชป ๐๐๑๓๒	นางสาวมณฑลนัฐ กาญจนโน			

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๒๒	ชป ๐๐๑๓๓	นายรัชเดช สุวรรณนุ่ม			
๒๓	ชป ๐๐๑๓๔	นางสาวเกศินี ศรีอบเชย			
๒๔	ชป ๐๐๑๓๕	นายวรวิทย์ งอนเอียง			
๒๕	ชป ๐๐๑๓๖	นางสาวมินตรา เอี่ยมอัมพะวัน			
๒๖	ชป ๐๐๑๓๗	นางสาววิภาสินี อุปมา	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.	
๒๗	ชป ๐๐๑๓๘	นางสาวชลิตา พรหมเต็ม			
๒๘	ชป ๐๐๑๓๙	นางสาวอิสราภรณ์ เรืองมณี			
๒๙	ชป ๐๐๑๔๐	นายภาคย์ จิตรกรศิลป์			
๓๐	ชป ๐๐๑๔๑	นางสาวปิ่นนพร เจริญการวณิช			
๓๑	ชป ๐๐๑๔๒	นายบุญชัย จารุพันธ์			
๓๒	ชป ๐๐๑๔๓	นางสาวสุพร ชาวสุทธิ			
๓๓	ชป ๐๐๑๔๔	นางสาวปวีณนุช เพชรสัมพันธ์			
๓๔	ชป ๐๐๑๔๕	นางสาวนิภา อินทรโชติ			

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Line)
 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 แขนงท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
 ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เวลาประเมินสมรรถนะ	เวลามารายงานตัว	หมายเหตุ
๑	ชบ ๐๐๐๐๘	นางสาวกนกวรรณ สีนสมุทร	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๐๘.๓๐ น.	-รายงานตัวผ่าน Application Line  url ห้อง Line : http://line.me/ti/g/vjFOoNLDaL ใช้ชื่อ Profile เป็นเลขประจำตัวสอบ -ชื่อจริงภาษาไทย
๒	ชบ ๐๐๐๓๒	นางสาวอรุณวรรณ พุ่มกระจ่าง			
๓	ชบ ๐๐๐๓๔	นายธำมภ์ สิงห์หัต			
๔	ชบ ๐๐๐๘๐	นางสาวชลณัฐฎ์ กาทักดี			
๕	ชบ ๐๐๑๐๗	นางสาวอาภาพร เสม็ดดี			
๖	ชบ ๐๐๑๒๐	นางสาวประไพศรี สุภจันทร์			
๗	ชบ ๐๐๑๒๓	นางสาวจิตติพร ศรีจำปา			
๘	ชบ ๐๐๑๓๘	นายเจษฎากร มโนจันทร์เพ็ญ			
๙	ชบ ๐๐๑๔๑	นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ			
๑๐	ชบ ๐๐๑๕๒	นางสาวจิราวรรณ โคนบาล			